

ดีป่าเดินหน้ากระตุ้น SMEs จ.อุดรธานี เปิดตัว 4 กองทุนจากนโยบายประชารัฐ 4.0



ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) โดยนายรัชชัย โศตรวงษ์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development bank) โดยนายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส จัดการเสวนาอย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดอุดรธานีก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และ สินเชื่อ SMEs Transformation Loan เดิมเดิมเงินทุนติดอาวุธความรู้ ดัดปีก SMEs ไทย ” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิทธิชัย จินดาหลวงเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้จังหวัดอุดรมีนักธุรกิจ SMEs และ START UP ผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ.โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซนเตอร์ จ.อุดรธานี

- 1.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และ ไม่ต้องผ่อนชำระใน 3 ปีแรก โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของจังหวัด เช่น ภาคการเกษตร แปรรูปอาหาร ภาคการท่องเที่ยว กลุ่ม START UP และ กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม
 - 2.สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 บาทคงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความเข้มแข็ง START UP ที่มีนวัตกรรม และ กลุ่มธุรกิจ S-Curve หรือ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ
 - 3.โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินกองทุน 2,000 ล้านบาท จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ยังคงดำเนินกิจการหรือพร้อมจะฟื้นฟูกิจการได้
 - 4.โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน ประสบปัญหาการชำระหนี้ สามารถขอยื่นกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระหนี้คืน 5-7 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่มีแผนฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างชัดเจน เป็นโครงการที่ลดปัญหาการล้มละลายและการเลิกจ้างงาน
- ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนแล้วรัฐบาลยังมอบหมายให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี ภาษี การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ การค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการพวอออกบูทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณพิมพ์พร ชัยวีระพัฒนา (จิต) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th

คุณวรรษชัยชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th